

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุดกว่า 6 สัปดาห์ หลังทุนไหลออกช่วงนี้-ธปท.กังวลศก.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่ามาที่ 35.39 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ ขณะที่กระแสเงินลงทุนยังคงไหลออกจากทั้งตลาดหุ้นและตราสารหนี้ของไทยในช่วงนี้

*นักวิเคราะห์ตลาดเงิน มองว่า เงินบาทถูกกดดันจากการปรับสถานะการลงทุนด้วยการกลับเข้าซื้อดอลลาร์ของนักลงทุนในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ยังได้รับแรงกดดันบางส่วน จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แสดงความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย และผลกระทบจากภัยแล้ง

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.50 และแนวต้านที่ 35.30

*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกเมื่อเทียบกับเยนและยูโรในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่จะออกมาในวันนี้

*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเมื่อวานนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้น หลังนายเอริก โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาบอสตัน กล่าวว่า เฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากตัวเลขเศรษฐกิจยืนยันว่า ตลาดการจ้างงานในสหรัฐแข็งแกร่งขึ้น และเงินเพื่อปรับสูงขึ้น

*นายโรเซนเกรน กล่าวด้วยว่า ตลาดคาดการณ์ในทางลบมากเกินไปต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ

*วานนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุ เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังคงอ่อนแอเป็นค่อยไป และมีความเสี่ยงจากภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงและยาวนานกว่าที่เคยประเมินไว้

*ผู้ว่าการ ธปท.ยืนยันว่า จะดูแลเงินบาทไม่ให้เป็นอุปสรรคทางการค้า แต่จะไม่ใช้เงินบาทเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้า โดยไม่ได้กำหนดระดับเป้าหมายไว้แต่จะพยายามดูแลไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไป

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 879.04 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 8.6 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 3.03 พันล้านบาท

*09.04 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.37/39 จาก 35.306 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.187/287 จาก 40.176 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.87/90 จาก 109.01 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1371/75 จาก 1.1375 เมื่อวาน

"บาทวันนี้ bias ไปในทางอ่อนค่า จากการปรับ position ของนักลงทุนด้วยการกลับมาซื้อดอลลาร์ และเห็น investment outflows ออกจากหุ้นและบอนด์ของไทย ในช่วงนี้"

นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงินธ.กรุงศรีอยุธยา กล่าว ขณะเดียวกัน การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) แสดงความกังวลต่อความเสี่ยงด้านต่ำของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการที่ผู้ว่าการ ธปท.ให้ความเห็นถึงผลกระทบจากภัยแล้ง ก็เป็นแรงกดดันต่อเงินบาทในช่วงนี้ด้วย

ด้านดีลเลอร์รายหนึ่ง คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 35.30-35.50 โดยเงินบาทขาดปัจจัยบวกใหม่มาสนับสนุน ขณะที่นักลงทุนในตลาดโลก กลับเข้าซื้อดอลลาร์ในระยะสั้น

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้